



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๗๔๒๐ ๕๙๙๐ ต่อ ๑๑๕
ที่ ทส.๑๖๒๖.๑๔/ ๒๑๕๕ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สงขลา
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สตูล
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ปัตตานี

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส.๑๖๐๑.๘/ว
๑๑๑๔๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ มาเพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อ
ทราบและปฏิบัติ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ทางเว็บไซต์สำนักฯ www.forest.go.th/songkhla13
หัวข้อหนังสือเวียน

๒๕

(นายเจษฎา เจษฎาภินันท์)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักบริหารกลาง โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๕๒-๓ ต่อ ๕๐๕๓

ที่ ทส ๑๖๐๑.๘/ว ๑๑๑๕๖ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

- เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการกองการอนุญาต
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๓๐๒ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ มาเพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อทราบและปฏิบัติ

ทั้งนี้ หน่วยงานที่มอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นรายใหม่ ให้ประสานรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากผู้รับผิดชอบรายเดิม และดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้เป็นของผู้รับผิดชอบรายใหม่ต่อไป

(นายสุรชัย อจลบุญ)
อธิบดีกรมป่าไม้

สำเนา



คำสั่งกรมป่าไม้
ที่ ๒๓๐๒ /๒๕๖๕
เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

อนุสนธิคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๐๙๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ โดยมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการทำหน้าที่ติดตามประสานงานรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน และ/หรืออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการประชาชนของหน่วยงาน นั้น

กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เนื่องจากหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ แจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนฯ ตามคำสั่งดังกล่าว ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานในภารกิจของศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้แก้ไขคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๐๙๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเปลี่ยนแปลงรายชื่อในลำดับที่ ๘ ลำดับที่ ๑๒ ลำดับที่ ๑๙ ลำดับที่ ๒๔ ลำดับที่ ๒๙ ลำดับที่ ๓๒ ลำดับที่ ๓๕ ลำดับที่ ๓๖ ลำดับที่ ๓๗ และลำดับที่ ๔๐ นอกนั้นเป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ และให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ จำนวน ๑๐ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ โดยปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงนาม) สุรัชย์ อจลบุญ
(นายสุรัชย์ อจลบุญ)
อธิบดีกรมป่าไม้

สำเนาถูกต้อง

(นายธนวรรณ พงษ์เกิด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

แบบท้ายคำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๒๓๑๕ ลงวันที่ ๒๕๖๕ / ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	ให้ไปปฏิบัติราชการ	หมายเหตุ
๑	นายสุทิน จันเพชร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ	๑๐๐๗	สำนักแผนงานและสารสนเทศ - ทำหน้าที่ติดตามประสานงานรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน และ/หรืออินโดที่เกี่ยวข้อง กับศูนย์บริการประชาชนของสำนักแผนงานและสารสนเทศ อีกหน้าที่หนึ่ง (ทำหน้าที่แทน นางสาวอมรรัตน์ ศรีนิลพันธุ์ ลำดับที่ ๘ ของคำสั่งเดิม)	
๒	นายสรवारุ ไชยงยศ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	๑๖๒๐	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ - ทำหน้าที่ติดตามประสานงานรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน และ/หรืออินโดที่เกี่ยวข้อง กับศูนย์บริการประชาชนของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ อีกหน้าที่หนึ่ง (ทำหน้าที่แทน นายอนุชิต ศิลสังวรณ ลำดับที่ ๑๒ ของคำสั่งเดิม)	
๓	นายสุรศักดิ์ นัสสุสัย	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)	๒๒๙๗	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) - ทำหน้าที่ติดตามประสานงานรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน และ/หรืออินโดที่เกี่ยวข้อง กับศูนย์บริการประชาชนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) อีกหน้าที่หนึ่ง (ทำหน้าที่แทน นายศักดิ์ดา มณีวงศ์ ลำดับที่ ๑๙ ของคำสั่งเดิม)	
๔	นายธนบดี บุญทน	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	๙๖๗	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) - ทำหน้าที่ติดตามประสานงานรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน และ/หรืออินโดที่เกี่ยวข้อง กับศูนย์บริการประชาชนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) อีกหน้าที่หนึ่ง (ทำหน้าที่แทน นางสาวอรวรรณ แสงแสน ลำดับที่ ๒๔ ของคำสั่งเดิม)	
๕	นางสาวณัฐริจิตต์ เหลี่ยมสุวรรณ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ	๖๐	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) - ทำหน้าที่ติดตามประสานงานรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน และ/หรืออินโดที่เกี่ยวข้อง กับศูนย์บริการประชาชนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) อีกหน้าที่หนึ่ง (ทำหน้าที่แทน นายสุชาติ ทิมแก้ว ลำดับที่ ๒๙ ของคำสั่งเดิม)	

บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

แบบท้ายคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๓๒๕ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	ให้ไปปฏิบัติราชการ	หมายเหตุ
๖	นางสาวพิชามนน์ พรหมจรรย์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)	๖๒๙	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) - ทำหน้าที่ติดตามประสานงานรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน และ/หรืออินโดที่เกี่ยวของ กับศูนย์บริการประชาชนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) อีกหน้าที่หนึ่ง (ทำหน้าที่แทน นางสาวณัฐกฤตา จุ้ยบุตร ลำดับที่ ๓๒ ของคำสั่งเดิม)	
๗	นายปฐมพงศ์ บวงศา	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนปลูกป่าภาครัฐ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	๑๓๗	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ - ทำหน้าที่ติดตามประสานงานรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน และ/หรืออินโดที่เกี่ยวของ กับศูนย์บริการประชาชนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ อีกหน้าที่หนึ่ง (ทำหน้าที่แทน นายกิตติ ใจโง้ง ลำดับที่ ๓๕ ของคำสั่งเดิม)	
๘	นายสุชาติ พงศ์เศรษฐ์กุล	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	๑๐๖๖	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ สาขานครสวรรค์ - ทำหน้าที่ติดตามประสานงานรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน และ/หรืออินโดที่เกี่ยวของ กับศูนย์บริการประชาชนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ สาขานครสวรรค์ อีกหน้าที่หนึ่ง (ทำหน้าที่แทน นายสุชาติ พงศ์เศรษฐ์กุล ลำดับที่ ๓๖ ของคำสั่งเดิม)	
๙	นายสมศักดิ์ กิ่งกระโทก	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)	๒๓๒๔	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก - ทำหน้าที่ติดตามประสานงานรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน และ/หรืออินโดที่เกี่ยวของ กับศูนย์บริการประชาชนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก อีกหน้าที่หนึ่ง (ทำหน้าที่แทน นายวุฒิพงษ์ สังข์โพธิ์ ลำดับที่ ๓๗ ของคำสั่งเดิม)	
๑๐	นายมานัส แรงผลสัมฤทธิ์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)	๑๖๕๑	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี - ทำหน้าที่ติดตามประสานงานรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน และ/หรืออินโดที่เกี่ยวของ กับศูนย์บริการประชาชนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี อีกหน้าที่หนึ่ง (ทำหน้าที่แทน นายเสรี เกษะดี ลำดับที่ ๔๐ ของคำสั่งเดิม)	
				รวม ๑๐ ราย	